

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0211.6/ ว 28



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎางค์ กทม. 10200

6 มกราคม 2552

เรื่อง สรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ชุด

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไป
มารับตำแหน่งและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสดังกล่าว มาพร้อมนี้
จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลผ่านเครือข่ายภายในของกระทรวงมหาดไทย (Intranet) ที่ <http://moinet>
และทาง Internet ที่ www.moi.go.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรพล ไตรทสavit)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร 0 2223 4870 , 0 2221 9468 มท. 50577

สรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของ

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ และนายถาวร เสนเนียม)

ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

◆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ให้เกิดเกียรติมาต้อนรับในวันที่พวกเราเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกระทรวงที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน ในวันนี้

พวกผมทั้ง 3 คน ได้น้อมรับพระราชกระแสจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไล่เกล้าไล่กระหม่อมเมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณว่าทรงต้องการเห็นประเทศไทยและคนไทยมีความสุข ราบรื่น ซึ่งผมขอให้พวกเราทุกคนในที่นี้และท่านที่ร่วมประชุมผ่านทาง video conference ทั่วประเทศ จงยึดถือไว้เป็นเป้าหมายที่พวกเราจะต้องปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วง เพื่อเป็นการตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวกเราทุกคน

ประเทศของเราบอบช้ำมามากแล้ว เราคงไม่อยากปล่อยให้ประเทศไทยตกต่ำกว่านี้อีกต่อไป พวกผมทั้ง 3 คนมั่นใจว่า หากเราสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจต่อกันและมีเป้าหมายเดียวกันคือ จะนำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองอีกครั้งหนึ่ง ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากสภาวะวิกฤติและจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ น่ามาเยือน และน่าลงทุน เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตอย่างแน่นอน

เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เพราะฉะนั้น ผมจะยังไม่มอบนโยบายการบริหารราชการของกระทรวงในวันนี้ แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ผมขอให้แนวทางการบริหารงานในช่วงเริ่มต้นของการบริหารของผม 3 เรื่อง

เรื่องแรก ขอให้ท่านปลัดกระทรวง ท่านอธิบดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกท่าน ได้โปรดสรุปผลการดำเนินงานของท่านในส่วนราชการที่ท่านกำกับดูแลอยู่ เช่น โครงการต่างๆ นโยบายต่างๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้พวกผมทั้ง 3 คน ได้รับทราบก่อนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถ

ตรวจสอบการทำงานของผมและทีมงานได้นับตั้งแต่พวกเราเข้ามาบริหารงานในกระทรวงมหาดไทย ความก้าวหน้าและผลงานเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในการทำงานของพวกเราทุกคนว่าเราทำงานได้คุ้มค่ากับการที่เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชน มากน้อยเพียงใด

เรื่องที่สอง ค่อนข้างจะเป็นเรื่องด่วน ทุกท่านคงทราบดีว่าตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้ว ผู้คนทั้งหลายมักจะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเอง และสำหรับในปีนี้มีวันหยุดที่ค่อนข้างยาวนานกว่าปกติ ผมจึงขอให้ทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ใส่ใจเรื่องการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นพิเศษ ผมไม่ต้องการตั้งเป้าความสูญเสียเหมือนเช่นที่ผ่านมา แต่ผมต้องการให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางให้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับคำขวัญ (Motto) ที่ผมได้ให้แก่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวานนี้ว่า “**ไปสะดวก กลับสบาย**” (ไม่ใช่ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น)

เรื่องสุดท้าย ผมได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ผมต้องการทำให้เมืองไทยของเรากลับสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าลงทุน ให้ได้โดยเร็ว คำว่า “สยามเมืองยิ้ม” ต้องมีความหมาย ประชาชนต้องยิ้มได้จากหัวใจ ไม่ใช่ฝืนยิ้มเพื่อต้อนรับแขก สังคมไทยซึ่งกำลังแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหลายสีอยู่ในเวลานี้ ต้องกลับคืนมาเป็นสังคมไทยที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สังคมที่มีน้ำใจไมตรี เอื้ออารีต่อกัน สังคมที่มีรอยยิ้มของผู้คน และที่สำคัญที่สุดเป็นสังคมที่ให้อภัยต่อกัน ลืมสิ่งที่ไม่ดีในอดีตและหันหน้าเข้าหากัน ไม่มีสีใดๆ ยกเว้นสีธงชาติ คือ น้ำเงิน แดง และขาว เท่านั้น

ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่านจะต้องร่วมกันทำงานกับพวกผม เพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้โดยเร็ว เราต้องละเว้นความหวาดระแวง เคียดแค้น คอยจับผิด อาฆาตจองเวร ขอให้หมั่นสะกดคำว่า “สงบสุข” “ราบรื่น” ให้บ่อยๆ ทุกวัน ต้องถือไว้คำ 2 คำนี้ คือเป้าหมายที่เราได้รับใส่เกล้าฯ มา เพื่อที่จะได้นำความผลสุกมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยตามภารกิจหลักของกระทรวง ตามเป้าหมายของคำว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้จงได้

ผมจะริบแบ่งงานให้แก่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทั้ง 2 ท่านในวันนี้ เพื่อที่จะได้เริ่มงานอย่างเต็มสูบทันที ในส่วนของตัวผมเองในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมจะแต่งตั้งคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานการดำเนินงาน กลั่นกรองงาน และประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวง ให้เป็นไปตามนโยบายที่ผมจะมอบให้ต่อไป

◆ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)

ผมต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ที่ประเทศต้องการคือความสงบเรียบร้อยและความสุขของพี่น้องประชาชน ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านได้มีพระบรมราโชวาทที่ให้กำลังใจกับคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล และต้องการเห็นรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศด้วยความราบรื่น ด้วยความเรียบร้อย เพื่อนำความสุขมาสู่พี่น้องประชาชน

ในฐานะที่ทำงานกับท่านทั้งหลายอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนนั่นคือคนไทยด้วยกัน สิ่งที่สำคัญที่สุด เราต้องการเห็นสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กระทรวงมหาดไทยจึงเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญยิ่งที่จะเป็นผู้ผลักดันให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วันนี้เราต้องยอมรับว่าความคิดเห็นแตกต่างในสังคมเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ความคิดเห็นต่างต่างนั้น จะต้องไม่นำไปสู่ความแตกแยก เหตุการณ์ที่เกิดในอดีตเพียงช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราคนไทยไม่อยากจะเห็น วันนี้สิ่งที่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลาง อยู่ต่างจังหวัด เขาอยากจะเห็นประเทศไทยมีรัฐบาลและมาแก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพวกเขา ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนในวันนี้ก็คือ จากนี้ไปผมมั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดนี้สำนึกในความเป็นคนไทย ที่สำคัญที่สุดเราต้องทำงานร่วมกันให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยให้ได้ วันนี้เราต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่มาก ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาคนตกงาน คนว่างงาน แม้รัฐบาลจะประกาศนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนดีมากเพียงไรก็ตาม แต่ถ้าคนในชาติยังเกิดความแตกแยก นโยบายนั้นจะสัมฤทธิ์ผลยาก เราต้องช่วยกัน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกที่สำคัญที่สุด ผมมั่นใจอย่างนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่ประชาชนร่วมแสดงออกต่างๆ นั่นคือเสรีภาพ ผมจะไม่บอกว่าให้พวกเราสกัดกั้นคนที่มาชุมนุม มาเรียกร้อง คงทำไม่ได้ เสรีภาพการแสดงออกของประชาชนเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานด้วยความสงบ ด้วยสันติ ปราศจากอาวุธ และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น นี่คือนโยบายที่พวกเราทุกคนยอมรับได้ในกติกาในสังคมของพวกเรา

วันนี้ผมอยากเรียนว่า สิ่งหนึ่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยด้วยกลไกต่างๆ เราจะช่วยกันได้เป็นอย่างดี เพื่อนำสันติสุขมาสู่พี่น้องประชาชน โดยการสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทย โดยกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาล อบจ. รวมทั้ง อบต. ท่านเข้าไปในพื้นที่ร่วมชุมนุมกับพี่น้องประชาชน

ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สังคมจะสันติสุข ผมเชื่ออย่างนั้นและเราทำได้ วันนี้ผมจึงเรียนเบื้องต้นในโอกาสที่ได้พบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายว่า เส้นทางที่เราจะเดินต่อไปจากวันนี้ ในฐานะกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เราต้องสร้างความสันติสุขเกิดขึ้นให้ได้ เราต้องมาร่วมกันดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับว่า จังหวัดไหนข้าวโพดปิดถนน เดี่ยวพืชผลเกษตรทางไหนปิดถนน มันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น เมื่อวานนี้ที่นครราชสีมากำลังจะปิดถนนเรื่องมันสำปะหลัง ซึ่งรัฐบาลได้ประกันราคาต่อกิโลกรัมละ 1.80 บาท เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเกษตรกรปลูกมันค้างปีไว้มาก แป้งก็ไม่ดี โรงมันไม่รับซื้อ เกษตรกรก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหน ก็มาปิดถนน ผมได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอในพื้นที่ ชักซ้อมทำความเข้าใจกัน หาแนวทางแก้ไข ก็ได้ข้อสรุปส่วนหนึ่ง แต่ก็ติดขัดว่ารับซื้อแล้วไปเบิกเงิน ธกส.ไม่ได้ ธกส.ยังติดขัดอะไรอยู่ สิ่งเหล่านี้กระทรวงมหาดไทยต้องเข้าไปล่วงรู้ การปิดถนนผมเชื่อเลยว่าจะเกิดไม่ได้ ถ้าท่านนายอำเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ุรัยละเอียดทั้งหมดแล้วไปเจรจา ไปพูดคุยกับชาวบ้าน แล้วนำเสนอรายงานหน่วยเหนือ ทุกอย่างก็จะแก้ไขปัญหาได้หมด เราจะทำด้วยกันเพื่อสิ่งเหล่านี้ วันนี้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรจะเริ่มเดินมาทุกตัว เราต้องร่วมกันแก้ไขเรื่องปากท้อง วิถีชีวิตของประชาชน ฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยต้องทำให้ประชาชนมีความสุข ต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะฝากคือ ในช่วงวันที่ 29-30 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะเป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำหนดแถลงนโยบายในวันที่ 29-30 ธันวาคม ในขณะนี้มีข่าวว่าอาจมีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งมาชุมนุมอยู่บริเวณหน้ารัฐสภา ผมอยากฝากเรื่องนี้กับปลัดกระทรวงและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย การชุมนุมของพี่น้องประชาชนเป็นเสรีภาพ เป็นสิทธิ เราไม่ว่า วันนี้ถ้าประชาชนชุมนุมโดยความคิดเห็นที่บริสุทธิ์ เราสนับสนุน ส่งเสริม แต่ถ้าพี่น้องประชาชนมาชุมนุมด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิด กระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปดูแล เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ ปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องไปทำความเข้าใจให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นถูกหรือผิด ผมยืนยันว่าถ้าเป็นการชุมนุมโดยความบริสุทธิ์ใจนั้นเราส่งเสริมและสนับสนุน เราถือว่าเป็นเสรีภาพของประชาชน ผมอยากฝากท่านปลัดกระทรวง จากนี้เป็นต้นไปก่อนจะถึงวันที่ 29-30 ธันวาคม อยากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยรายงานข้อมูลว่าในจังหวัดของท่านมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่จะเดินทางเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพฯ หรือไม่ หากมี ในเบื้องต้นมีจำนวนประมาณเท่าไร ผู้ที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการชุมนุมเป็นบุคคลใดบ้าง ขอให้รายงานทุกกระยะ 6 ชั่วโมง โดยส่งข้อมูลไปที่ห้องทำงานผมโดยตรง จนถึงสิ้นปีนี้ (29 - 30 ธันวาคม) ฝากเรื่องนี้กับท่านผู้บริหารทุกท่านของกระทรวง เรื่องที่จะมีการชุมนุมช่วงนี้

◆ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)

ผมเคยเป็นคนของกระทรวงมหาดไทยมาก่อน ในคราวที่กรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผมได้รับราชการอยู่ 15 ปี เมื่อเป็นนักการเมืองก็ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับพี่น้องชาวมหาดไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี วันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับพี่น้องชาวมหาดไทยด้วยความสบายใจและเต็มใจ ผมได้มีโอกาสได้สัมผัส ได้พูดคุย ได้ทักทายกับพี่น้องชาวมหาดไทยด้วยการได้รับเกียรติ ความไว้วางใจ ได้รับรอยยิ้มจากพี่น้องชาวมหาดไทยของเราด้วยดี อย่างไรก็ตาม การเข้ามาทำงาน มารับผิดชอบร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง แม้ว่าจะมาจากต่างพรรคแต่ก็มาในนามที่มเดียวกัน รับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทาง 3 ประการที่ดี หรือก่อนที่จะมีนโยบายของรัฐบาลที่ดี หรือก่อนที่จะมีนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในยุคนี้ที่จะมอบหมายให้ท่านทั้งหลายรับผิดชอบร่วมกับพวกเรา แนวทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ถือเป็นแนวทางร่วมกันในการทำงานร่วมกันนับจากนี้ไป

ภายใต้วิกฤตของบ้านเมืองในขณะนี้ รัฐบาลนี้ได้เข้ามารับผิดชอบต่อแก้ไขปัญหาตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม วิกฤตการเมือง และวิกฤตความไม่สงบเรียบร้อย นั่นคือเป็นภารกิจหลักที่พวกเราทั้งหลายจะต้องจับมือทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำเดินไปข้างหน้า การแก้ไขปัญหาวิกฤตต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความพยายามที่สำคัญที่สุด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในวันที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งท่านกล่าวไว้ว่า รัฐบาลนี้จะบริหารโดยใช้หลักนิติธรรม อะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้อง ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง อะไรก็ตามที่ถูกต้อง ก็ถือว่าถูกต้อง ไม่ถือเอาความถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือแนวทางอีกทางหนึ่ง นอกจากที่รัฐมนตรีทั้งสองท่านได้กล่าวมา

ในวันที่เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสที่เป็นพระบรมราชาบาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสันติสุข ต้องการให้เกิดความสงบสุข ถ้าหากทางฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ไม่รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้ว สิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้น พี่น้องมหาดไทยที่รักทุกท่าน ภารกิจของบ้านเมืองในยามนี้เป็นภารกิจที่หนัก โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราได้เห็นในเชิงประจักษ์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยเร็วที่สุดตามความสามารถและตามความร่วมมือของพวกเรา ผมคิดว่าการทำงานในช่วงนี้ แม้ว่าทุกคนตั้งความหวังภาคเอกชนให้กำลังใจ แต่นั่นมิได้หมายความว่าเราจะละเลย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านเป็นข้าราชการประจำ ท่านจะต้องอยู่กับตำแหน่ง กับความรับผิดชอบ กับภารกิจ กับพันธกิจที่เป็นข้าราชการใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตั้งเกียรตินักการ เมืองมาแล้วก็ไป ดังนั้นท่านทั้งหลายจะต้องทำงาน สนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ตามแนวปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่เขียนเอาไว้เป็นปรัชญาของกระทรวงมหาดไทยว่าจะ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน

ช่วงระยะเวลา นับจากนี้ ถ้าอยู่กันยาวที่สุดก็คือ 3 ปี แต่จะสั้นกว่านั้นไม่มีใครตอบได้ สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการสนองตอบนโยบายรัฐบาล สนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน ภายใต้ปรัชญาของกระทรวงมหาดไทย สำหรับผมแล้วโดยส่วนตัวเมื่อเป็นคนในครอบครัวของกระทรวงมหาดไทยมาก่อน ยังมีความผูกพันกับพี่น้องมหาดไทยมาโดยตลอดไม่ว่าช่วงเป็นข้าราชการหรือนักการเมือง ผมขอกราบเรียนว่า ห้องของผมจะเปิดประตูกว้าง จิตใจของผมจะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรับคำเสนอแนะ พร้อมที่จะจับมือกับท่านเดินไปข้างหน้า ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลจะได้แถลงนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราทั้ง 3 คนที่ได้มาทำงานร่วมกับท่าน ถือเป็นโอกาสในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นปรัชญาในการทำงานของกระทรวงมหาดไทย และเมื่อมีคำขวัญประจำตัวของนักปกครองว่า “สุดยอดของนักปกครอง คือการเป็นที่รักของประชาชน” สิ่งนี้คือสิ่งที่พวกผมอยากเห็นนับจากนี้ไป

ส่วนนโยบายและแผนรวม
สำนักนโยบายและแผน สป.

24 ธันวาคม 2551